

การรับแจ้ง  
 ก.จ.บ.  
 ก.จ.บ.  
ลงชื่อ *วิจิตร* ผู้ส่งสาร  
วันที่ 10 ก.พ. 2558



ศาลากลางจังหวัดตาก  
เลขที่รับ 3159  
วันที่ 10 ก.พ. 2558  
เวลา.....น.

ก.กร.  
เลขที่ 87  
วันที่ 11 ก.พ. 58

ที่ ตก ๕๑๐๐๔/๐๓๓๙

สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
ถนนจรดวิถีถ่อง ตก ๖๓๐๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ส.จ.ตาก  
เลขที่รับ 1720  
วันที่ 10 ก.พ. 2558  
เวลา.....น.

เรื่อง ส่งสำเนาประกาศโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนฯ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ๘๗ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จะได้ดำเนินการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  
ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านหนองกะโหลก ตำบลไม้งาม เข้ม ตำบลน้ำรั่ม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๐.๒๙๐ กม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ตารางเมตร ตาม  
รายละเอียดและแบบแปลนของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รายละเอียดตามประกาศสอบราคาที่จะส่งมาพร้อมนี้

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจทราบ  
โดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก



เลขที่ ๕๓ /๒๕๕๘

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านหนองกะโห้ ตำบลไม้งาม  
เชื่อม ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านหนองกะโห้ ตำบลไม้งาม เชื่อม ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๐.๒๕๐ กม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ตารางเมตร ตาม  
รายละเอียดและแบบแปลนของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๓,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่น-  
สามพันบาทถ้วน) ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกผัน ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอ  
ราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเองจะนำราคากลางของทางราชการ มาปฏิเสธความ  
รับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการ  
ส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน  
จังหวัดตาก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่  
สอบราคาจ้างและเป็นสัญญาเดี่ยว ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๑,๒๐๐.-บาท (สามแสนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) และ  
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี  
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
เชื่อถือ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือ  
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. เป็นนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย  
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ  
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน  
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ดำเนินการในวันที่ 20 ก.พ. 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.  
โดยให้ไปพร้อมกัน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยผู้ซื้อแบบจะต้องไปดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจง  
รายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง หากผู้ซื้อแบบรายใดไม่ไปดูสถานที่ดำเนินการจะถือว่าได้ทราบสภาพ  
พื้นที่ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดีแล้วเมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นในขณะทำงานจะนำมาอ้างเพื่อให้พ้นความ  
รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 9 ก.พ. 2558  
ถึงวันที่ 20 ก.พ. 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และสำหรับวันที่  
27 ก.พ. 2558 เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก  
ศาลากลางจังหวัดตาก (ชั้น ๒) หลังเก่าและกำหนดเปิดซองสอบราคาใน วันที่ 2 มี.ค. 2558 ตั้งแต่เวลา  
๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก (ชั้น ๒) หลังเก่า  
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๗๐๐.-บาท  
(เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 9 ก.พ. 2558  
ถึงวันที่ 20 ก.พ. 2558 ในวัน และเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข ๐-๕๕๕๑-๘๓๑๕  
และที่ [www.takpao.go.th/](http://www.takpao.go.th/) , [www.gprocurement.go.th/](http://www.gprocurement.go.th/) สำหรับเงินค่าซื้อแบบแปลนและเอกสารสอบราคานี้  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก